



ประกาศโรงเรียนบ้านมาแฮ

เรื่อง มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระทำความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางโรงเรียนบ้านมาแฮ จึงได้ออกมาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษา ทบทวน บทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีกระทำผิด ตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ กะคะแซ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาแฮ

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
1	ภัยบุคคล -ครูกับนักเรียน	1.สถานศึกษา เป้าหมาย ระเบียบ ชัดเจน
	-ครู กับ บุคคลอื่น	1.ประชุม 2. กำหนดโทษ
	ครู กับ ครู	1.คณะครู บุคลากร ศึกษาระเบียบ 2. ประชุม 3.กำหนดโทษ วินัย 4.พรบ.ครู
	อื่น ๆ	1.ประชุม อบรม สัมมนา 2.ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม 3. อื่นๆ
2.	อุบัติเหตุ	1. ประชุม 2. ประสาน 3. มอบหมาย 4. อื่นๆ
3.	สาธารณภัย	1. ประสานงาน 2. ป้องกัน กำกับ ติดตาม 3. อื่นๆ

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โรงเรียนบ้านมาแะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
1	ภัยบุคคล -ครูกับนักเรียน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุม 2. ศึกษาทำความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย 3. สถานศึกษา กำหนดระเบียบให้ชัดเจน
	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
	-ครู กับ บุคคลอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. คณะครู บุคลากร ศึกษาระเบียบกฎหมาย 2. ประชุม 3. ศึกษา พรบ. ข้าราชการครูและบุคลากร 4. กำหนดโดยทางระเบียบ วินัย
	อื่น ๆ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการประชาสัมพันธ์ 2. ประชุม อบรม สัมมนา 3. ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม 4. อื่นๆ
2.	อุบัติเหตุ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษา หาความรู้ ความเข้าใจ 2. ประชุม 3. ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 4. มอบหมายตรงงาน 5. อื่นๆ
3.	สาธารณภัย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาสัมพันธ์ 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ป้องกัน กำกับ ติดตาม 4. อื่นๆ